

กระจก 8 หน้า

ปลุกไม้ 10 ต้น 10 ปี มีเงินแสน

ในที่สุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็มีมติเห็นชอบให้แก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ปี 2484 มาตรา 7 ที่ระบุเอาไว้ว่า หากชาวบ้านปลุกไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง เวลาจะตัดต้องไปขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทั้งหมด 16 ขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่ได้รับประกันว่าเจ้าหน้าที่จะอนุญาตอย่างไม่มีเงื่อนไขพิเศษ

ตามขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายคงต้องรอผ่านกระบวนการพิจารณาของ สนช. ก่อนแต่เชื่อแน่ว่าคงไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องดีสำหรับชาวบ้านที่ควรจะทำกันมานานแล้ว ที่ผ่านมามีต้นสักหลงขึ้นมาในพื้นที่ของชาวบ้านสักต้นสองต้น ก็ทำอะไรไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่ห้ามและต้องเผอลงไปตัดชำมีสิทธิ์เข้าคุกเอาง่ายๆ ดังนั้น ก็ไม่มีใครอยากจะทำปลุกไม้สักพะยุง ชิงชัน หันไปปลุกต้นยูคาลิปตัสตามหัวไร่ปลายนาคัดขายกันในราคาถูกๆ

ขณะเดียวกันแต่ละปีต้องนำเข้าไม้จากต่างประเทศมาแปรรูปปีละประมาณ 100,000 ล้านบาทแทนที่เงินตรงนี้จะเข้ากระเป๋าชาวบ้าน ปลุกไม้ขายให้ผู้ประกอบการกลับต้องไปซื้อไม้จากต่างประเทศมาใช้แทนกัน

“กอบศักดิ์ ภูตระกูล” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี “โตโผ” สำคัญที่ผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นให้ข้อมูลว่าการปลุกไม้มีค่ามีการคำนวณเบื้องต้นว่าถ้าดูแลดีตามหลักวิชาการ ต้นไม้ 1 ต้นจะสร้างรายได้ให้เฉลี่ยวันละ 3 บาท หรือปีละประมาณ 1,000 บาท ปลุกไว้ 10 ปี ก็ได้ต้นละ 10,000 บาท ปลุก 10 ต้นรับเงิน 100,000 บาท

และยังไม่จบแค่นั้นเพราะยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องตามมาอีก เช่น โครงการธนาคารต้นไม้ รวมถึงการวิจัยพันธุ์ไม้และการแปรรูปไม้แต่ละราวๆพอให้เห็นภาพได้ว่า จะคัดเลือกต้นไม้แม่พันธุ์ที่มีคุณภาพดี ด้านทานโรคและแมลงมาเพาะเนื้อเยื่อขยายพันธุ์ จำหน่ายให้ประชาชนนำไปปลุกในราคาถูก

สิ่งที่ได้มากกว่านั้นตามมาก็คือ เวลาที่มีปัญหาเรื่องการสงสัยว่าจะเอาไม้ในป่ามาสวมสิทธิ์หรือไม่ ก็สามารถตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์กันได้เลย

จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ กรมป่าไม้จะได้รับงบประมาณมาทำการขยายพันธุ์ไม้แจกจ่ายแบบให้ฟรีกับประชาชนอยู่แล้ว สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ ใกล้บ้านตรวจสอบได้ที่ <https://new.forest.go.th/nursery/> เงื่อนไขง่ายๆคือมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองรับกล้าไม้ได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1,500 ต้นต่อปี มีกล้าไม้ให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ ทั้งสัก พะยุง ชิงชัน

ในปัจจุบันมีศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 2 แห่ง ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเนื้อเยื่ออยู่แล้ว คือ ที่ จ.เชียงใหม่จะเป็นกล้าไม้สัก และที่ จ.มหาสารคามจะเป็นกล้าไม้พะยุง

ต่อไปนั้นเชื่อว่าชาวบ้านจะแห่กันไปขอกล้าไม้ฟรีกันเพิ่มขึ้นแต่ละศูนย์ที่ได้รับงบประมาณเพาะกล้าไม้ปีละประมาณ 200,000 กล้าอาจจะไม่เพียงพอ

เป็นที่น่าเสียดายที่การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ทำช้าไปหน่อยเพราะมีชาวบ้านที่สูญเสียที่ดินจากการทำเกษตรแล้วแจ้ง ที่ดินตกไปเป็นของนายทุนกันจำนวนมากแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าปัจจุบันไม่มีที่ดินของตัวเองก็หมดสิทธิ์ปลุกไม้ไว้ขาย รัฐบาลอาจจะต้องหามาตรการมารองรับปัญหาเหล่านี้ด้วยถ้าคิดจะแก้ปัญหาให้คนยากจนอย่างครบถ้วน.

คนชายขอบ